

บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อัครมุขนีรัตน์

วันอาทิตย์สมโภชปีสกา
5 เมษายน 2015

บทอ่านกล 10:34ก, 37-43 ; คส 3:1-4 ; ยน 20:1-9 หรือ มก 16:1-7

พระวรสารสัมพันธ์กับ - ยอห์น : คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 515, 640

- มาระโก : CCC 333, 641, 652, 2174

จุดเน้น เราเป็นประชาชนปีสกา

มีเจ้าอาวาสองค์หนึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการเทศน์ดี มีคารมคมคาย สัตบุรุษจากวัดต่างๆ ก็พากันเดินทางเพื่อมาฟังเทศน์ อย่างไรก็ตาม มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น คุณพ่อเทศน์ซ้ำ ทุกคำ เป็นเวลาสองสัปดาห์ ประชาชนคิดว่าคงเป็นเพราะเจ้าอาวาสยุ่งมากจนไม่มีเวลาเตรียมเทศน์ อาทิตย์ต่อมา เจ้าอาวาสเทศน์ซ้ำอีก ทุกคำ ประชาชนที่มาฟังเทศน์ก็ผิดหวัง เมื่อเสร็จพิธีมิสซา สัตบุรุษกลุ่มหนึ่งพบคุณพ่อจึงถามคุณพ่อว่าทำไมเทศน์ซ้ำๆ อีก เจ้าอาวาสตอบว่า "ใช่ พ่อเทศน์ซ้ำ แล้วจะเทศน์ซ้ำอีก จนกว่าพวกเธอจะนำไปปฏิบัติ"

เหมือนบทเทศน์ของเจ้าอาวาสนี้ ธรรมล้ำลึกปีสกาที่เราฉลองวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมามากกว่า 2000 ปีแล้ว เราอ่านเรื่องเดิมเกี่ยวกับประชาชนเดิม ผลออกมาเหมือนเดิม ปีแล้วปีเล่า แต่เราก็กลับมาอีก และปีหน้าเราก็จะฉลองซ้ำอีก คำถามคือ "หากการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าจากความตาย เป็นการพัฒนามากมายในประวัติศาสตร์มนุษย์ และในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นของเรา ทำไมเราต้องฉลองปีสกาซ้ำอีก"

คำตอบธรรมดาๆ คือ เรื่องราว (ของพระเยซูเจ้า) ไม่เปลี่ยนแปลง ผลที่ได้อาจจะเหมือนๆ กันตลอด แต่เราต่างหากต้องเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่มารวมกันฉลองธรรมล้ำลึกนี้ พ่อหวังว่าทุกครั้งเราจะเปลี่ยน เราอาจเติบโตดีขึ้น เล็กๆ น้อยๆ ตามความสามารถที่จะเจริญชีวิตปีสกา และกลายเป็นประชาชนปีสกาตามที่เรารับเรียกให้เป็น

สำหรับเราในฐานะคริสตชน ปีสกาไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่เราบอกกันปีละครั้ง แต่เป็นวิถีชีวิต ดังที่นักบุญเปาโลสอน "จงฝ่าฟันแต่สิ่งที่ยู่เบื้องบนเถิด" จงพยายามทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้สำเร็จ หน้าที่เป็นประจักษ์พยานความเชื่อด้วยแบบอย่างที่ดี ในเวลาเดียวกัน เราต้องปฏิเสธพลังแห่งความตายในสังคม และในโลกที่นำเรากลับไปสู่การเป็นทาสและบาป ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ช่วยเราให้เป็นอิสระ

ในการกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย พระคริสตเจ้าได้เปลี่ยนสภาพพระคหา จากสถานที่บรรจผู้ล่วงลับและความหมองมัว ให้เป็นช่องทางแห่งชีวิตและพระพรพรทาน ในฐานะประชาชนปีสกาคนหนึ่ง บัดนี้ขึ้นอยู่กับเราจะต้องงานที่พระคริสตเจ้าได้เริ่ม โดยการนำความหวังและการรักษาไปยังที่ที่มีความมืด และความตายในสังคมปัจจุบัน

ไม่ต้องสงสัยครับ งานของเราในฐานะประชาชนปีสกาไม่ใช่ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราติดตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าด้วยการลุกขึ้นจากความพึงพอใจของเรา ไปเป็นพยานของพระองค์ เราอาจพบว่าที่สุดแล้ว เราเริ่มนำความเชื่อมาปฏิบัติ อาจเป็นครั้งแรกจริงๆ ก็ตาม แม้ว่าธรรมล้ำลึกปีสกายังคงเหมือนเดิมตลอดกาล เราจะไม่นำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีก

พระสังฆราช วีระ อัครมุขนีรัตน์ แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(เมษายน - มิถุนายน 2015), หน้า 144-145.